

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.ร.ง.
ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ ณะนนท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว ร.ม.ว.ร.ง.

ลำดับ ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ข่าว ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข่าวสามมิติวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ การขึ้นทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว โดย นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย เป็นผู้ดำเนินรายการ ๒. ข่าวการให้สัมภาษณ์ของ ป.ร.ง. กรณีที่ จ.ชลบุรี ถือเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ยอมรับข้อผิดพลาด และดำเนินการแก้ไข ไม่พาดพิงหน่วยงานอื่น ๓. ข่าวค่าแรงงานขั้นต่ำกระทบต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ ๔. ข่าว TOT-CAT จัดตั้งบริษัทลูก 	ทุกหน่วยงาน
๒	<p>การขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้นำเสนอผลการดำเนินการสแกนமானตาแรงงานต่างด้าว ต่อ ครม. เพื่อทราบ ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้มีการจัดทำวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอด้วย ๒. ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว และศูนย์ OSS <ol style="list-style-type: none"> ๑) ขอให้มีแผนปฏิบัติการและการติดตามที่ชัดเจน เพื่อเร่งดำเนินการให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวรายงานตัวในระบบออนไลน์ หรือรายงานตัวที่ศูนย์ OSS ๒) ขอให้สรุปรายงานการจัดทำทะเบียนประวัติ/การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานทุกวัน (รายงาน ร.ม.ว.ร.ง. ทุก ๖ ชั่วโมง) ๓) ให้ดูแลความสะอาด สุขอนามัย จัดระเบียบหน้างาน อำนวยความสะดวกในการติดต่อ มีพยาบาล และมีจุดเลี้ยงเด็กเล็ก รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ขายอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ให้ขายในราคาที่เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๔) ต้องไม่มีระบบนายหน้าในศูนย์ OSS ๕) ให้จัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ OSS ทั้งเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ๓. ให้เตรียมการอำนวยความสะดวกในการต้อนรับการมาเยือนประเทศไทยของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากร เมียนมา (วันนี้) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว (สัปดาห์หน้า) อย่างสมเกียรติ และเตรียมประเด็นหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการประกันสังคมเข้าสู่ระบบ 	<p>กกจ.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.ร.ง./กกจ.</p>

ลำดับ ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
๓	<p>การขับเคลื่อนในสัปดาห์ต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ให้จัดทำแผนบริหารจัดการศูนย์พิสูจน์สัญชาติฯ และศูนย์ OSS ในช่วงหลังสงกรานต์ (๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) โดยแยกตามพื้นที่ มีขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อบริหารคิวการลงทะเบียนประวัติ และการตรวจสุขภาพ อย่างชัดเจน๒. การส่งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดส่งแรงงานกลับบ้านอย่างสะดวกและปลอดภัย๓. ให้สรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)๔. ให้ขับเคลื่อนโครงการของกระทรวงแรงงานออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน โครงการฝึกอาชีพพ่อครัว (Cook) ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ ทหารที่จะปลดประจำการ โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และมีตลาดแรงงานรองรับ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน

กรรณิษฐ์

(นางสาวกรรณิษฐ์ บึงลี)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ศุภมาส ๑๑ -

(นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑